

แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินสามารถผลิตน้ำมันได้มากกว่า 70 ล้านบาร์เรล

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้บรรลุอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญ กับความสามารถในการผลิตน้ำมันดิบได้มากกว่า 70 ล้านบาร์เรล ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ณ แหล่งผลิตปิโตรเลียม จัสมินและบานเย็น แปลงสัมปทานเลขที่ B5/27 ที่อ่าวไทย มูบาดาลา ปิโตรเลียม เป็นบริษัทในเครือของ มูบาดาลา อินเวสเมนต์ คอมพานี ผู้บุกเบิกด้านการลงทุนในระดับโลกซึ่งถือครองสัดส่วนทางธุรกิจทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลอาบูดาบี มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 8 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



จากแผนพัฒนาแรกเริ่มที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าในการผลิตน้ำมันดิบ 7 ล้านบาร์เรล เมื่อปี พ.ศ. 2547 แหล่งจัสมินมีการเติบโตอย่างโดดเด่น และเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สร้างความสำเร็จให้กับมูบาดาลา ปิโตรเลียม ทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในแหล่งผลิตน้ำมัน พร้อมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ทำให้บริษัทสามารถค้นพบและขุดเจาะน้ำมันได้เพิ่มมากขึ้น สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนในแหล่งผลิตได้มากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ในตอนแรก

โดยเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 แหล่งจัสมินสามารถผลิตน้ำมันดิบได้มากกว่า 60 ล้านบาร์เรล และหลังจากนั้นอีกเพียง 13 เดือน ก็สามารถเพิ่มยอดการผลิตได้อีก 5 ล้านบาร์เรลภายในปี พ.ศ. 2560 จนมาถึงปี พ.ศ. 2561 นี้ แหล่งจัสมินได้สร้างสถิติใหม่ โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้

มากกว่า 70 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มการผลิตได้มากถึง 900 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2548 **A3**

“นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับการดำเนินงานอันโดดเด่นที่แหล่งจัสมิน” มาซิน อัล ลัมกี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ มูบาดาลา ปิโตรเลียม กล่าว “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทีมงานในประเทศไทย รวมถึงทีมงานที่แหล่งจัสมิน และแหล่งบานเย็น ได้ร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แหล่งจัสมินกลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทในอ่าวไทยที่เชื่อมโยงเข้ากับหลักปฏิบัติสำคัญของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการปฏิบัติการอันยอดเยี่ยม พนักงาน และพันธมิตร”

แหล่งจัสมินและแหล่งบานเย็นสามารถดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังภายใต้การดูแลของมูบาดาลา ปิโตรเลียม โดยมีแท่นผลิต 6 แห่งที่มีท่อเชื่อมต่อกันได้ทะเลไปยังเรือที่ใช้ในการผลิตและเก็บน้ำมันดิบ (เอฟพีเอสโอ) และเมื่อปี พ.ศ. 2559 มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้ต่อสัญญาการใช้เรือที่ใช้ในการผลิตและเก็บน้ำมันดิบ (เอฟพีเอสโอ) สำหรับทุกการผลิต เพื่อการจำหน่ายน้ำมันที่ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศไทย





ราเชด อัล บลูชี กรรมการผู้จัดการ มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประจำประเทศไทย เสริมว่า “ผมรู้สึกภูมิใจในทีมงานไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมกันเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วยความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างผลประกอบการที่มั่นคงด้วย ความทุ่มเท และความใส่ใจ ผนวกกับการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโลกของเรา ช่วยให้มูบาดาลา ปิโตรเลียม สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้สำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ ไปด้วยกัน”

ทีมปฏิบัติงานของ มูบาดาลา ปิโตรเลียม ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปี

เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทีมปฏิบัติงานได้ตรวจพบ และดำเนินการขุดเจาะแหล่งน้ำมันมากกว่า 20 แห่งอย่างปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรมพลังงาน ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ การรักษาระดับการผลิตน้ำมัน และเพิ่มบ่อขุดเจาะใหม่ๆ

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่กำลังเติบโต และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณปีละ 5 ล้านบาร์เรล และยังคงค้นพบน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินอีกหลายแห่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในประเทศไทย มูบาดาลา ปิโตรเลียม คือ ผู้สำรวจ พัฒนา และผลิตแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอ่าวไทย ด้วยแหล่งผลิตปิโตรเลียม 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งจัสมินและแหล่งบานเย็น แหล่งมโนราห์

และแหล่งนงเยาว์

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หยุดยั้งของมูบาดาลา ปิโตรเลียม นั้น ดำเนินไปพร้อมกับความมุ่งมั่นจริงจังของบริษัทฯ ในเรื่องของสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ และชุมชนใกล้เคียงที่เราดำเนินกิจการอย่างสูงสุด มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมสูงสุดตลอดระยะเวลาการสำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมัน ที่เราดำเนินธุรกิจ และมูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยในระดับสากล จาก ISO 14004 และ OHSAS 18001



หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกไปที่ www.mubadalapetroleum.com
Mubadala Petroleum Thailand



**Mubadala
Petroleum**